




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

27 มิถุนายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (thecoverage, linetoday, thestatetimes)</p> <p>- นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล ขานรับนโยบายของ นาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการดูแลประชาชนทุกกลุ่มให้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดย พม. ได้ร่วมกับ สร. จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One Stop Service (OSS) รวมถึง เชิญชวนคลินิกและร้านขายยาเข้าร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ตั้งเป้าหมายให้มีคลินิกและร้านขายยาเอกชนร่วม 5,000 แห่ง ภายในปี 2568 เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้ารับบริการโดยไม่ต้องเดินทางไป “</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, hfocus, newtv, thecoverage)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย ศ.ภก.ประวิตร เจนวรรณะกุล นายกสภากายภาพบำบัด ลงพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการนวัตกรรมการบริการสาธารณสุขวิถีใหม่ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเมอริ่มูฟ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยผู้ป่วยที่อยู่ในข่ายที่ต้องรับบริการกายภาพบำบัด 4 กลุ่มโรค ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยสมอง ได้รับบาดเจ็บ ผู้ป่วยไขสันหลังได้รับบาดเจ็บที่ได้รับการรักษาจนเข้าสู่ภาวะคงที่ และผู้ป่วยภาวะกระดูกสะโพกหักจาก ภัยอันตรายชนิดไม่รุนแรง เข้ารับบริการคลินิกกายภาพบำบัดที่เข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่ต้องรอไปส่งตัว เริ่ม 28 มิ.ย.นี้</p>	
<p>แก้ปัญหาหายเสพติด</p> <p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, ejan, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ประเด็นการนำกัญชากลับเข้าสู่บัญชีรายชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 ว่า อย. เปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. ตั้งแต่วันที่ 11-25 มิ.ย. มีผู้แสดงความคิดเห็นราว 1 แสนคน โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เห็นด้วยที่จะนำกัญชาคืนเป็นยาเสพติด หลังจากที่เปิดรับฟังความคิดเห็นฯ แล้ว ทาง กกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษ ต้องนำความคิดเห็นทั้งหมดมาพิจารณา และ ประชุมให้ความเห็นออกมาเป็น (ร่าง) ประกาศ สร.สุดท้าย อาจจะต้องใช้เวลา 30 กว่าวันจากนี้ไป ก่อนที่จะนำเข้าบอร์ด ป.ป.ส.ที่มีรองนายก ฯ เป็นประธาน หากเห็นชอบส่งมาให้ รมว.สธ. ลงนาม หลังจากนั้นต้องออกประกาศฉบับอื่นตามมา</p> <p>- นายประสิทธิ์ชัย หนูนวน เลขฯฯ เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย กล่าวฝากถึง ปลัด สร. ในฐานะประธาน กกก.ควบคุม ยาเสพติด และอธิบดีหลายคน แสดงข้อกังวลดำเนินการเรื่องกัญชาไปสู่ประโยชน์ของใคร การประกาศว่าจะนำกัญชาสู่ บัญชียาเสพติด จะทำให้กิจกรรมทุกอย่างของกัญชาอยู่ในมือกลุ่มทุนใหญ่และผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นชั้นราชการสถาปนาขึ้นมา เพื่อ กดขี่ประชาชน รวมถึงทุกเส้นทางแห่งกัญชาที่ รมว. วางไว้กำลังแสดงผลออกมา โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ชี้นำสังคมว่า กัญชาต้องไปเป็นยาเสพติด เป็นเกมที่ถูกกำหนดผลลัพธ์ไว้แล้ว ไม่ใช่กระบวนการจัดทำนโยบายสาธารณะ ที่จะเป็นประโยชน์ สำหรับประชาชน พร้อมเชิญปชช.ยื่นหนังสือต่อกกก.ควบคุมยาเสพติดเพื่อคัดค้านการนำกัญชาเข้าสู่ยาเสพติด ในวันที่ 28 มิ.ย.67 ที่กระทรวงสาธารณสุข เวลา 13.00 น. และเชิญมาร่วมกันหยุดเส้นทางนำกัญชาสู่กลุ่มทุน หากว่า กกก.ควบคุมยาเสพติด มีมติให้นำกัญชากลับสู่ยาเสพติด ในวันที่ 1 ก.ค. 67</p>	
<p>สร้างขวัญกำลังใจ</p> <p>มทรมความสุขทางการเงิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (Hfocus, yutthasartonline, ไทยรัฐ, chieffocus, kardchuek, thailandplus, ch3plus, สยามรัฐ, theagendathai, thecoverage, TheBangkokInsight, banmuang, thaitodaynews, pptvhd36, bangkokbiznews, กรมประชาสัมพันธ์, thaigov, มติชน)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน (Money Safety MOPH+) แก่ผู้บริหารและบุคลากร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมมอบนโยบายการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นสักขีพยานในพิธี MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากร สธ. ที่เป็นหนี้ กยศ. ประมาณ 35,472 คน ซึ่งบางส่วนมีโอกาสถูกฟ้องร้อง โดยวางแผนทางการช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มค้างชำระหนี้ 5,702 คน ให้เข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ และในวันที่ 6 - 7 ก.ค.67 จะจัดมหกรรมความสุขทางการเงิน เน้นการแก้หนี้อย่างครอบคลุม ยั่งยืนและครบวงจรให้กับชาวสาธารณสุขทุกคน</p> <p>- นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ. กล่าวว่า การปรับโครงสร้างหนี้จะดำเนินการ 2 แนวทาง คือ 1.กลุ่มลูกหนี้ที่ชำระปกติจะคำนวณยอดหนี้ใหม่ภายใน 6 เดือน หากชำระหนี้เกิน 150% ของเงินต้นแล้ว สามารถหยุดจ่ายได้ทันที 2.กลุ่มลูกหนี้ที่ค้างชำระและผิดนัด จะปรับโครงสร้างหนี้โดยปลดภาระผู้ค้ำประกัน คิดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับตามอัตราใหม่โดยจะพักเบี้ยปรับไว้ก่อนเมื่อชำระงวดสุดท้ายเสร็จสิ้น และจะลดเบี้ยปรับ 100% สามารถผ่อนชำระรายเดือนได้สูงสุด 15 ปี โดยชำระทุกวันที่ 5 ของเดือน งวดสุดท้ายอายุไม่เกิน 65 ปี หากผิดนัดสะสม 6 งวด จะสิ้นสุดสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เงินเบี้ยปรับที่พักไว้จะกลับคืนมาและถูกดำเนินคดีต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถปิดหนี้ได้ถึง 6% ของยอดลูกหนี้ทั้งหมด</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ปฏิบัติการ Continue to Zero</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผจก., สวท.91, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, thereporters, sondhitalk, news1live, Hfocus, one31, ch7, pptv, ch3plus, thailandplus, plewseengern)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 58 และมอบให้พ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานในการทำลายยาเสพติดของกลาง ซึ่งเป็นปฏิบัติการ Continue to Zero ทำลายยาเสพติดของกลางน้ำหนักรวมกว่า 20,593 กิโลกรัม จาก 41,800 คดี รวมมูลค่าประมาณ 6,456 ล้านบาท หลังจากการ Set Zero ยาเสพติดให้สิ้นไป เมื่อเดือน ธ.ค.66 ที่ทำลายยาเสพติดของกลางครั้งใหญ่น้ำหนักถึง 340 ตัน ทั้งนี้ สธ.ได้กำหนดการถือครองยาบ้าจาก 5 เม็ดเหลือ 1 เม็ด มีผลบังคับใช้แล้ว และกำลังนำกัญชากลับเข้าเป็นยาเสพติด ซึ่งความเกี่ยวข้องในการปราบปรามเน้นบำบัดรักษาอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีทางออกในเรื่องการยึดทรัพย์เป็นเรื่องหลักด้วย ควบคู่กับการดำเนินการต่าง ๆ รวมถึงการเผาทำลายยาเสพติดในครั้งนี้ ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการปราบปรามยาเสพติด</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการต่อสู้กับยาเสพติด เพื่อไม่ให้มียาเสพติดกลับคืนสู่สังคมอีก ทาง อย. ได้จัดกิจกรรมทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 58 ด้วยการเผาในเตาเผาขยะอันตราย ซึ่งมีอุณหภูมิสูง 1,200 องศาเซลเซียส โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NG) พร้อมด้วยระบบควบคุมสารมลพิษที่หลีกเลี่ยงจากการเผาทำลาย ไม่ก่อให้เกิดผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	
<p>งานไทยแลนด์เฮลท์แคร์ 2024</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เชิญชวน ปชช. ร่วมงานมหกรรมสุขภาพ Thailand Healthcare 2024 เกษียณสโมสร ระหว่างวันที่ 27-30 มิ.ย.67 ที่ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรและหน่วยงานด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน โดย สธ. มีกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี และบริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV และใช้หัววัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ เพื่อให้ปชช.เข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคที่จำเป็น และช่วยส่งเสริมให้เกิดกลไกในการป้องกันโรคอย่างครบทุกมิติ ตรงกับนโยบายของตนที่ต้องการลดจำนวนการเข้า รพ. ของปชช. และนโยบาย 5+5 เร่งรัด พัฒนา สานต่อ เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพของประชาชนคนไทยทุกช่วงวัย</p>	
<p>การสรุปผลรับฟังความเห็นฯ บัตรทอง ปี 67</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, thecoverage)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า การประชุมสรุปผลและข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบ สปสช. ประจำปี 2567 แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การรับฟังความเห็นในครั้งนี้เชื่อว่าจะได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์นำไปพัฒนา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และต่อ ยอดระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมผลักดันข้อเสนอเหล่านี้ไปสู่การดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.จัดรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 โดยในปีนี้ได้บูรณาการให้เข้ากับงานประจำเพื่อพัฒนางานแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ พร้อมรับฟังเสียงสะท้อน ข้อเสนอแนะจากสื่อหลากหลายรูปแบบ ทำให้ข้อเสนอมีความใกล้ชิดกับสถานการณ์มากขึ้น โดยจะนำมาถกเถียงวิเคราะห์ และเสนอต่อบอร์ด สปสช. พิจารณา เพื่อขับเคลื่อนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป</p>	
<p>ไวรัสอาร์เอสวี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, TNN, thaipbs)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนช่วงฤดูฝน เสี่ยงเจอโรคติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวีในเด็ก คาดพบป่วยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เชื้ออยู่ในอากาศได้นานหลายชั่วโมง และยังแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอหรือจาม แนะนำผู้ปกครองเฝ้าระวังและใช้มาตรการป้องกันเดียวกับโรคโควิด 19 หมั่นสังเกตอาการผิดปกติเด็ก หากป่วยให้หยุดเรียนทันที</p>	
<p>การจัดการความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>- นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรมืออาชีพเพื่อจัดการความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน (Thailand Road Safety Team) ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งข้อมูลศูนย์ความร่วมมือด้านข้อมูลการบาดเจ็บพบว่า เป็นกลุ่มที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นการปรับทัศนคติสร้างกระบวนการคิดด้านความปลอดภัย ทักษะการประเมินความเสี่ยงและคาดการณ์ต่อการเกิดอุบัติเหตุ และการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ แนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ร่วมกันจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษาในประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะวัคซีนจราจรเพื่อความปลอดภัยเด็กและเยาวชนไทย</p>	
<p>อสม.ร่วมต้านโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>- นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรม สบส. ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โดยให้อสม. มีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ติดตามหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน 596,476 ราย ใน 12 เขตสุขภาพ ให้ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก โดยการนำแอปพลิเคชัน SMART อสม. มาใช้ในการติดตามอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนกระทั่งหลังคลอด 6 เดือน ด้านการเกิดโรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งสมองและร่างกายของทารกและเด็ก</p>	
<p>ข้าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยนิวส์</p> <p>-จากกรณีที่มีการแชร์ข้อความว่า การกินอาหารที่เป็นด่าง เช่น มะนาว อะโวคาโด กระเทียม มะม่วง สับปะรด ส้ม สามารถเอาชนะไวรัสโควิด 19 ได้ เนื่องจากมีค่า pH มากกว่าค่า pH ในไวรัส นั้น กรมควบคุมโรค ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ยังไม่มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่า อาหารจำพวกดังกล่าวมีผลช่วยรักษาโควิด 19 ได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live, sonhditalk)</p> <p>-ตามที่ผู้แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง สีผิวของใบหน้า บ่งบอกอาการป่วย นั้น สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ชี้แจงว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน ความผิดปกติของสีผิวเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดจากความผิดปกติภายในร่างกาย หรือจากสาเหตุภายนอกร่างกาย รวมถึงการได้รับสารเคมีหรือยาบางชนิด</p>	
<p>ไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1</p> <p>- สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อาจเกิดการระบาดในสถานที่ปิดเป็นกลุ่มก้อนได้ เช่น รร. ค่ายทหาร เรือนจำ วัด อาคารผู้ป่วย จะมีไข้สูงกว่าโควิด 19 จำนวนผู้ป่วยโดยรวมสูงกว่าปีที่แล้ว เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนน่าจะสูงขึ้นไปอีก สายพันธุ์ที่ต้องระวังคือ ไข้หวัด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ใหญ่สายพันธุ์เอ ดังนั้น การป้องกันด้วยวัคซีนไขหวัดใหญ่ คือการลงทุนทางสุขภาพที่คุ้มค่ามากที่สุด ก่อนจะมีการระบาดรุนแรงในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง</p>	
<p>วัคซีนปอดอักเสบนิวโมคอคคัส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, linetoday)</p> <p>- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ได้โพสต์ข้อความ เห็นด้วยที่ สธ. และกทม. ไม่ได้กำหนดให้วัคซีนโรคปอดอักเสบนิวโมคอคคัส เป็นวัคซีนพื้นฐานในประเทศไทย เนื่องจากพบอุบัติการณ์โรคปอดอักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือดจากเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสในคนสูงอายุไทยเพียง 4 รายใน 33 ปี ซึ่งน้อยมาก ไม่มากเหมือนคนอเมริกันผิวขาวและผิวดำ ซึ่งโดยส่วนตัวจะเลือกให้คนสูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้น ไม่ให้วัคซีนปอดอักเสบนิวโมคอคคัสกับคนสูงอายุไทยทุกคน</p>	
<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, INN, ch7, mco7)</p> <p>- นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา เผยว่า สถานการณ์การระบาดของโรคมือเท้าปากในเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่ 1 ม.ค.-24 มิ.ย.67 มีผู้ป่วยสะสม 1,552 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ป่วยมากสุดใน จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ และ จ.ชัยภูมิ ตามลำดับ สูงสุดในกลุ่มอายุ 3 ปี รองลงมา 1 ปี และ 2 ปี ตามลำดับ ย้ำเตือน รร. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครองเร่งดำเนินการมาตรการป้องกัน โดยคัดกรองอาการของเด็กก่อนไปเรียน หากไม่สบายหรือมีไข้ ร่วมกับมีแผลในปาก ควรพาไปพบแพทย์และพักอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหาย ให้เด็กล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่ ทั้งก่อนและหลังทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ และหลังเล่นของเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ รร. จัดให้มีอ่างล้างมือ ทำความสะอาดของเล่น และพื้นที่ที่เด็กใช้ร่วมกันเป็นประจำ หากพบเด็กป่วย ให้แยกออกจากเด็กปกติ แจ้งผู้ปกครองรับกลับบ้าน และค้นหาเด็กป่วยเพิ่ม หากเด็กป่วยจำนวนมากพิจารณาปิดชั้นเรียนทำความสะอาด 1 สัปดาห์</p>	
<p>“ลำปาง” เตรียมเปิดลานโชว์สูตรสมุนไพร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- อบจ.ลำปาง บูรณาการร่วมกับ สสจ.ลำปาง และสถาบันการศึกษาในจ.ลำปาง เตรียมจัดงานมหกรรมสมุนไพร การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.ลำปาง ครั้งที่ 3 หัตถการการแพทย์แผนไทย สมุนไพรพื้นบ้าน อาหารเป็นยา Lampang Herbal Expo 2024 ขึ้น ระหว่างวันที่ 8-10 ก.ค.67 ณ ลานรถม้าชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การนำสูตรพอกเข้าซึ่งเป็นงานวิจัยของ รพ.ทุกแห่งใน จ.ลำปาง ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ มาให้บริการประชาชนที่มีอาการปวดเข่า ข้อเข่าติด, บริการนวดและรักษาโรคโดยหมอฟันบ้านตามศาสตร์ต่างๆ ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาถึงปัจจุบัน ฟรี</p>	
<p>ความรุนแรงจากอาวุธปืน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- เว็บไซต์ข่าว BBC รายงาน นพ.วิเวก เมอร์ธี แพทย์ใหญ่ของสหรัฐฯ (เทียบเท่าตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัยของไทย) ออกคำประกาศแพทย์ใหญ่ฉบับแรกว่าด้วยความรุนแรงจากปัญหาอาวุธปืน โดยระบุ เหตุการณ์ความรุนแรงจากอาวุธปืนในสหรัฐฯ ขณะนี้ถือเป็นวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขของประเทศ พร้อมเรียกร้องให้มีการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ และ WHO ชี้ว่า อัตราการเกิดเหตุรุนแรงที่เกิดจากอาวุธปืนในสหรัฐฯ ยังสูงกว่าหลายประเทศอย่างมาก อัตราการเสียชีวิตสูงกว่า 28 ประเทศที่มีรายได้สูงถึง 11.4 เท่า</p>	